

15 năm hệ thống liên cấp Newton: Hình mẫu tiêu biểu về giáo dục tiên tiến

09:50 25/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, hệ thống trường liên cấp Newton tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, chương trình đã mang đến cho đồng đảo khách mời, phụ huynh và học sinh nhiều cảm xúc tự hào.

15 năm khẳng định vị thế

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hệ thống Trường liên cấp Newton được tổ chức tại cung thi đấu Điền kinh trong nhà (Mỹ Đình) với sự tham dự của các đại biểu đại diện Bộ GD&ĐT, bộ, ban, ngành trung ương. Đại diện ngành giáo dục Hà Nội có Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở, quận Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Oai cùng đồng đảo khách mời là phụ huynh, học sinh của toàn hệ thống.



Các đại biểu đại diện bộ, ban, ngành trung ương và TP Hà Nội tham dự buổi lễ

Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm là màn diễu hành ấn tượng của 26 đoàn học sinh, giáo viên đại diện cho các cơ sở thuộc hệ thống Trường liên cấp Newton; tiếp đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu; những bài hát múa với giai điệu hùng tráng, lắng đọng cùng ánh sáng đẹp mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton xúc động ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu thành lập trường. Theo đó, hệ thống Trường liên cấp Newton được thành lập năm 2009. Những ngày đầu, cơ sở vật chất nhà trường phải đi thuê, đội ngũ giáo viên, nhân viên chỉ vỏn vẹn 21 người.

Hiện nay, hệ thống Newton tự hào có 4 cơ sở với hơn 8.500 học sinh và trên 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên Việt Nam và quốc tế. Tháng 9/2024, hệ thống tiếp tục khởi công xây dựng ngôi trường thứ 5 - Trường liên cấp Newton Westlake tại KĐT Nam Thăng Long, quận Tây Hồ.



Các đại biểu chúc mừng 15 năm thành lập hệ thống Trường liên cấp Newton

Trải qua 15 năm khởi dựng và phát triển, hệ thống Trường liên cấp Newton không chỉ lớn mạnh, mở rộng về quy mô mà còn ngày càng khẳng định vị thế của một mô hình giáo dục hiện đại, chất lượng cao trên bản đồ giáo dục Thủ đô.

Năm 2012, Newton là một trong số các trường THPT đầu tiên triển khai mô hình song ngữ quốc tế. Trường luôn đạt tỷ lệ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học 100% với điểm thi trung bình nằm trong top đầu của Hà Nội. Năm 2016, Trường Newton được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm 2018, trường chính thức trở thành trường quốc tế Cambridge; năm 2020, Newton là trường đầu tiên của Hà Nội triển khai dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2022, trường đạt kiểm định quốc tế của Tổ chức Cognia - Hoa Kỳ.

Tiếp đến, năm 2023, Newton là trường tư thục đầu tiên tại Hà Nội có học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) và xuất sắc giành giải cao nhất toàn đoàn. Năm 2024, trường có 5 học sinh lọt đội tuyển Hà Nội thi học sinh giỏi quốc gia và 2 thành viên chính thức lọt đội tuyển dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO 2024).

Nhà giáo Hoàng Thị Mận cho rằng, một trong những điều may mắn của Trường Newton là việc luôn nhận được sự tin tưởng, sẻ chia, thấu hiểu của phụ huynh và tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn

đầu, ham học hỏi của học sinh qua các thời kỳ.

Với những thành tích xuất sắc nổi bật, 15 năm qua, Hệ thống Trường liên cấp Newton 6 lần vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 3 lần được nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của UBND TP. Hà Nội; nhà giáo Lê Thị Bích Dung và nhà giáo Hoàng Thị Mận đạt giải thưởng nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Điểm nhấn về đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hệ thống Trường liên cấp Newton là sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển bền bỉ và thành công của mô hình xã hội hóa trong đầu tư phát triển giáo dục tại Hà Nội.

Những thành tích Trường Newton đạt được không chỉ ghi dấu ấn về đổi mới giáo dục mà còn tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hội nhập quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Trường Newton đã tiên phong triển khai chương trình giáo dục song ngữ quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với tiêu chuẩn của những nền giáo dục hàng đầu thế giới; đạt và duy trì tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác, triển khai các chương trình tiên tiến; xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế, tạo môi trường học tập đa văn hóa- đây là chìa khóa để mỗi học sinh tự tin hội nhập.



*Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao khen thưởng cho hệ thống Trường liên cấp
Newton*

Những thành tích xuất sắc mà học sinh nhà trường đã đạt được góp phần khẳng định năng lực của thể hệ trẻ Thủ đô. Đặc biệt, sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ vật chất, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục thông minh đã đưa Newton trở thành hình mẫu tiêu biểu về giáo dục tiên tiến trong hệ thống các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

Với mô hình lớp tài năng “săn học bổng”, nhà trường đã thành công trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh xuất sắc, trang bị cho các em nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng toàn diện và khả năng cạnh tranh cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như các cơ hội giành học bổng giá trị từ các trường danh tiếng trên thế giới.

“Những thành công của hệ thống Trường liên cấp Newton khởi nguồn từ sự lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược của HĐQT, ban giám hiệu và sự cống hiến không ngừng của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường; sự tin tưởng đồng hành của phụ huynh và tinh thần nỗ lực của học sinh; đồng thời khẳng định bản sắc của nhà trường” , Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định.

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích đã đạt được và cảm ơn Trường Newton về những

đóng góp to lớn của nhà trường cho nền giáo dục Thủ đô 15 năm qua, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn trường tiếp tục phát huy kết quả, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng hợp tác quốc tế để trở thành điểm nhấn đổi mới sáng tạo, hội nhập của Thủ đô.

Chọn học Newton, một quyết định đúng đắn

Trở về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường, TS Phạm Minh Thành, cựu học sinh khóa đầu tiên, một trong những tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đầy mới mẻ và ngỡ ngàng của những ngày anh và các bạn bước chân vào ngôi trường mới. Giống nhiều bạn bè khi đó, anh Minh Thành đổ vào nhiều ngôi trường công lập có tiếng và uy tín của Hà Nội nhưng tất cả đã lựa chọn Newton - một ngôi trường mới thành lập làm nơi học tập, gắn bó. Tại đây, anh Minh Thành cùng các học sinh được thầy cô gửi gắm khát khao, hoài bão về một thế hệ người Việt Nam vươn tầm quốc tế trong tương lai không xa.



Các màn biểu diễn mang lại nhiều cảm xúc cho đại biểu và phụ huynh, học sinh

“Em biết ơn các thầy cô Newton bởi các thầy cô đã truyền cảm hứng, đam mê để em quyết tâm sẵn học bổng du học và bây giờ trở thành một nhà nghiên cứu, một giảng viên kinh tế, đóng góp

một phần sức trẻ cho kinh tế Việt Nam và khu vực”, TS Lê Minh Thành cho biết.

Đại diện hơn 8.500 phụ huynh của hệ thống Trường liên cấp Newton, ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch ban thường trực Hội cha mẹ học sinh trường THCS - THPT Newton chia sẻ: sự lớn mạnh Trường Newton thể hiện sự tin yêu ngày càng lớn của đông đảo phụ huynh Thủ đô cũng như phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về chất lượng đào tạo của nhà trường. Trường Newton luôn nắm bắt xu hướng của xã hội để đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thành tựu khoa học vào giảng dạy, luôn coi học sinh là trọng tâm và hướng đến môi trường truyền cảm hứng.

Phụ huynh nhà trường vui mừng, hạnh phúc khi nhìn thấy các con được trưởng thành và phát triển tại một ngôi trường hạnh phúc - nơi có thầy cô yêu thương học trò như con, các con luôn thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui và thực sự coi Newton là nhà.

“Bằng tất cả tấm lòng, có thể khẳng định: việc quyết định chọn Trường Newton để đồng hành - nơi các con chinh phục tương lai là một quyết định đúng đắn nhất của chúng tôi. Lễ kỷ niệm xúc động ngày hôm nay là kết quả của quá trình vun đắp, xây dựng bằng cả tâm huyết, trí tuệ của Hội đồng sáng lập, HĐQT, ban giám hiệu cũng như sự cố gắng của thầy cô qua các thời kỳ; để rồi các thầy cô, phụ huynh, học sinh luôn thấy tự hào vì đã trở thành một phần của ngôi nhà Newton”, ông Nguyễn Mậu Dũng cho biết.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/15-nam-he-thong-lien-cap-newton-hinh-mau-tieu-bieu-ve-giao-duc-tien-tien-bnb>